
sþ. 339. Fyrirspurn [197. mál]
til iðnaðarráðherra um sykurverksmiðju.

Frá Þórarni Sigurjónssyni.

1. Hvað veldur því, að frumvarp um sykurverksmiðju í Hveragerði, sem lagt var fram í lok
síðasta þings, en hlaut ekki afgreiðslu þá, hefur ekki verið lagt fram á þessu þingi?

2. Hefur verið unnið áfram að athugunum á hagkvæmni sykurvinnslu í Hveragerði, og
hvað hefur komið í ljós í þeim athugunum?


